



รายการวิทยุ Human Talk

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า เหตุการณ์เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ดึงดูดความสนใจของคนไปทั่วโลก มีบทเรียนน่าสนใจมาก ส่วนในไทย จากนี้ไปการเมืองก็จะมีแนวโน้มไม่แน่นอนอยู่แล้ว รายการ Human Talk เป็นรายการเน้น 2R's พุดความจริง Reality เข้าใจว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมานานแล้วและ Relevance มีความสำคัญต่อโลก เช่น ให้เกิดสันติภาพ เหมือนศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์สอนหนังสือ ถ้าประสบการณ์น้อย ก็จะนำตำราฝรั่งที่เรียนจากต่างประเทศมาพูด ลอกเขามา เวลาศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์สอนก็มักจะทำให้ลูกศิษย์สรุปมาเป็นประเด็นหลักๆ ส่วนมาก เขาก็จะคิด บางคนชอบเปิดตำรา ถ้าให้สรุป 2 เรื่องคืออะไร การสรุปจะต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในสมองเรา ถ้าเรียนมาแล้ว ก็ต้องจับประเด็นให้ได้ ถ้าจับประเด็นไม่ได้ ความรู้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ลอกเขามา สัปดาห์ที่รายการวิทยุตอนนี้ออกอากาศ บทความของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวถึงทฤษฎี 2R's ของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ Reality และ Relevance

หลักสูตรที่จัดเพื่อสมาชิก Human Talk เรื่องศาสตร์พระราชากับผู้นำ 4.0 แล้วพาไปดูงานที่เขื่อนสิรินธรและดอยตุงแบ่งเป็น 2 หลักสูตร คนสนใจจำนวนมากแล้ว เวลาไปดูงานก็ไปพบปะกับชุมชน ถ้าใช้ HRDS แบ่งปันความสุข Happiness ยกย่องให้เกียรติ Respect ให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขา Dignity และ Sustainability ใช้ศาสตร์ราชา พยายามทำตามแนวคิดของเรา เราอายุมากแล้วก็หาความรู้โดยเรียนจากลูกศิษย์และทำรายการวิทยุ ถ้าทำแล้วไม่ได้คิด จะพัฒนาอย่างไรก็ลำบาก

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า กรณีเกาหลีครั้งนี้เป็นการสะท้อนหลายอย่าง สิ่งที่เราได้ดูทุกวันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แล้วมีความจริงแฝงอยู่ พอเกิดเหตุการณ์ เราก็ต้องค้นหาแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นเชิงบวก เชิงลบ จะรับมือกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไร เพราะฉะนั้นกรณีเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เป็นปรากฏการณ์ที่ต้องหาความจริงแล้วติดตามกันต่อไปว่าจะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหน ผู้นำเกาหลีเหนือไปเจอกับทรัมป์

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ความจริงกรณีเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ทรัมป์เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เพราะสถานการณ์เปลี่ยน อันแรกก็คือ Reality พุดถึง New Reality ความจริงใหม่ ประเทศใดก็ตามที่ลงทุนทางการทหารมากเกินไปจะมีผลกระทบต่อประชาชนของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ มนุษยชน ก็กดดันเขามาก ทุกวันนี้โลกเปิด แม้เกาหลีเหนือจะถูกปิดหูปิดตา เขาก็อาจจะเลิกคิดว่าทำไมประเทศตนต้องมีการปกครองแบบเกือบจะเป็นครอบครัว คิมจองอึนเป็นรุ่นที่ 3 ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ก็มีการลงทุนเรื่องนิวเคลียร์ ทำสงครามมาก นี่เอาเงินไปใช้นิวเคลียร์ ภาษาเศรษฐศาสตร์เรียกว่า ไปซื้อปืนมากขึ้นแต่เนยน้อยลง (Gun and Butter) Butter คือเศรษฐกิจ ตอนหลัง เข้าใจว่า ถูกกดดันมากจึงอยากจนลง ถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ตอนหลัง คิมจองอึนชอบยิงจรวดใน 3-4 เดือนที่ผ่านมาหรือ 6 เดือนที่ผ่านมา เขาก็ยิงถี่มากขึ้น ในการยิงแต่ละครั้งต้องใช้เงินเท่าไร เบื้องหลังของการยิงต้องเตรียมทุกอย่าง เตรียมการวิจัย การพัฒนา เสร็จแล้วเกาหลีเหนือก็ไม่

มีอะไร เป็นประเทศด้อยพัฒนาอยู่ ด้อยกว่าเราด้วย ถ้าใช้เงินไปในการนี้มากๆ ประชาชนก็ลำบาก New Reality ก็คือเขาก็จะถูกกดดันมีข่าวว่าในบางส่วนของเกาหลีเหนือก็มีตลาดมืดขึ้นมาเพราะสินค้าถูกคว่ำบาตร แม้กระทั่งประเทศจีน ถ้าเราใช้ 2R's ก็จะทำให้เข้าใจความจริงว่า มันเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนไป ต้องหาจุดที่ไป แก้ปัญหาไม่ว่าทั้งระดับบุคคลองค์กร Relevance ก็คือทำอย่างไรจึงจะจัดการประเด็นเหล่านั้น ก็นำประเด็นเหล่านั้นมาเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการที่จะเลือก ที่ทำเรื่อง 2R's เพราะการเรียนรู้ยุคต่อไปจะมีข้อมูลมาก ถ้าเราไม่เลือกประเด็นหลักที่ทำให้เราอยู่รอด เราก้อาจจะเรียนไปเรื่อยๆ ไม่สามารถจะเลือกสิ่งที่แหลมคม การดำเนินนโยบายเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เป็นการเรียนรู้ความจริงที่เปลี่ยนไป แล้วเลือกประเด็นที่แหลมคม ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ลองเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โอลิมปิกฤดูหนาว ประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้ไม่ใช่คนบ้าอำนาจ ในอดีต เขาเป็นนายสิทธิมนุษยชน แต่ถ้าเขามองความจริงผิด ไปกดดันเกาหลีเหนือให้จัดการสิทธิมนุษยชน เขาก็บิดประเด็น ตอนนี้ก็ต้องทำให้เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เป็นมิตรกันก่อน ถ้ายังผิด แล้วระเบิดมาลงที่กรุงโซล ถ้าหัวจรวดเกิดเป็นนิวเคลียร์ด้วย มันใกล้มาก ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เคยเป็นเลขาธิการอดีตประธานาธิบดี Roh Moo-hyun ข้อดีของเขาคือเรียนรู้จากประสบการณ์ จังหวะที่เข้ามาคือประธานาธิบดีหญิงคนที่แล้วเข้าคุก พอเขาเด่นขึ้นมาที่ตั้งใจจะเจรจา ส่วนใหญ่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นลูกไล่ของสหรัฐอเมริกา รวมถึงการทูต โดนัลด์ ทรัมป์ บอกว่า เกาหลีใต้เน้นสันติภาพมากเกินไป เวลาเขาคิดอะไรก็หาทางประนีประนอมจึงใช้การทูตภาคประชาชน เริ่มต้นเมื่อปีที่แล้ว เกาหลีใต้เชิญเกาหลีเหนือมาร่วมโอลิมปิก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้การทหารมากก็ไม่ดี ควรใช้ตรงประเด็น Relevance เปลี่ยนไปบ้าง เช่นเน้นกีฬา เศรษฐกิจ ทำการท่องเที่ยวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นอย่างจริงจัง รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมได้พาทูตไปที่เชียงใหม่ซึ่งใครก็พาไปได้ ควรจะพาไป 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างเพื่อให้เห็นความจริงว่า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดไว้ ถ้ากระทรวงวัฒนธรรมเก่งจริง ต้องนำวัฒนธรรมของพหุวัฒนธรรมให้ทูตไปเยี่ยม ถ้าจัดจริง ทูตก็จะไป เรื่องกีฬาเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ก็มีกีฬาที่เริ่มมีความสัมพันธ์กันแล้วก็มีศรัทธา ถ้าศรัทธาเกิดขึ้นระหว่างสองคนแม้จะมีความขัดแย้งกันแต่ก็ไว้ใจซึ่งกันและกันเหมือนมีเพื่อนหรือพันธมิตรถ้าไว้ใจกันแม้มีความคิดขัดแย้งกันเล็กๆน้อยๆก็ยกโทษให้กันและกัน



คิมจองอึน ประธานาธิบดีเกาหลีเหนือ (ซ้าย) จับมือกับมุน แจ อิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ (ขวา) ในการประชุมสุดยอดผู้นำเกาหลีเหนือ-ใต้ ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ทีม Chira Academy และมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ได้รับเกียรติจากศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ร่วมจัดกิจกรรมการประชุมโต๊ะกลม เรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน : วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาด้านความปลอดภัยและโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว

เครดิตภาพจาก ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็พูดเรื่องนี้มากและสนใจ Speed of Trust ก็ต้องสร้างขึ้นมาจริง ทุกวันนี้ ถ้ามีศรัทธาซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ทำไม่ได้ นี่สำคัญที่สุด อีกเรื่องที่สำคัญคือตัวละคร ตอนนี้มีได้มีธีมแค่คนเดียว พี่ก็มีข้อดีตรงที่เล่น 2 บทคือเล่นบทแรง อย่างโอบามาเป็นสุภาพบุรุษ ไม่พูดจากรุนแรง แต่ธีมที่เน้น Fire and Fury อย่างประมาทนั่นนะ Rocketman ไปที่ไหน ธีมก็พูดขวานผ่าซาก ในด้านจิตวิทยา อาจยังเข้ากะโหลกคิมจองอึนก็ได้ ถ้าพลาดขึ้นมา ก็ไปสั่งจรวดรบ เพราะแถบนั้นมีทหารอเมริกันอยู่มาก เคยมีการยิงกันแล้วที่ซีเรีย มีการกดปุ่มได้ การชกกัน การมีตัวละครแบบธีมก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย อีกประเด็นคือ อย่าลืมสี่จิ้นผิง เขานั่งในคณะมนตรีความมั่นคง เขาไม่เคยขัดแย้งคว่ำบาตร จริงๆแล้วสี่จิ้นผิงไม่อยากให้เกาหลีเหนือพ่ายอย่างหมดท่า ถ้าพ่ายหมด จีนต้องรับผิดชอบ แต่จีนก็รู้ว่า คิมจองอึนยิงจรวดข้ามไปมา ก็ไม่ดีสำหรับโลก สี่จิ้นผิงก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยกับการคว่ำบาตร ถ้าเศรษฐกิจของจีนและเกาหลีเหนือไม่ต่อท่อซึ่งกันและกัน เกาหลีเหนือก็ต้องขายถ่านหิน จีนก็อาจจะช่วยเหลือ การเช็กกันว่า สี่จิ้นผิงมีบทบาทค่อนข้างมาก แล้วยังมีญี่ปุ่น คือ อาเบะมีบทบาทสำคัญ เวลาพูดถึงตัวละครไม่ควรคิดถึง 2 คน เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ แต่ต้องคิดถึงสหรัฐ บางครั้งก็เป็นผู้นำที่คาดไม่ถึง พูดแรงวันหนึ่ง พอบอกว่าจะเจอกันก็ตกลง จะตกลงกันก็ต้องวางแผนล่วงหน้า ก็ต้องมีแผนก่อนว่า จะพูดเรื่องอะไร แต่ธีมปิดกั้นทันทีทำให้คิมจองอึนภูมิใจในเกาหลีเหนือ ต้องไม่ลืมน้องสาวของคิมจองอึน คราวที่แล้วที่มีบทบาทค่อนข้างจะมาก เหตุการณ์นี้จะนำไปสู่อะไรแล้วจะนำบทเรียนนี้ไปช่วยประเทศเราอย่างไร

คุณวิชัย วรรณวิงศ์ กล่าวว่า เหตุการณ์นี้จะนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเป็นหลัก เรื่องเกาหลีคงมีอุณหภูมิต่ำลงถ้าเกาหลีเจรจาเรียบร้อยแล้วสหรัฐอเมริกาจะช่วยจุดไฟหรือทำให้เย็นลง

ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า วันนี้ต้องดูพฤติกรรมธีมให้ดีเพราะธีมเป็นนักเจรจาต่อรองเวลาเขาคิด เขาก็คิดการอยู่รอดของเขา เขาจะใช้จังหวะกดดันหรือสร้างภาพ ต้องยอมรับว่า ธีมเป็นหลายเรื่อง เขาสะสมความไม่ดีไว้มาก

ในสหรัฐอเมริกา วันหนึ่งต้องตั้งผู้ตรวจสอบ เช่น คุณมุลเลอร์ เมื่อตรวจสอบไป ก็พบอะไรหลายอย่าง ไม่ดีกับธีมแม้จะเป็นประธานาธิบดี แต่ก็มีคามวิตก

สอง เราต้องมองไปที่คิมจองอึนด้วยว่า ของแท้ของเขาคืออะไร ถ้าเข้าใช้ Reality ความจริงที่มันเปลี่ยนแปลง ถ้าเขารู้ว่าวันนี้ คนของเขาอดอยาก และกดดัน ไม่ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ประชากรเกาหลีเหนือเสียชีวิตนับล้านคนเพราะความอดอยาก ในสังคมเปิดของโลก ก็ไม่มีความลับ คนเกาหลีเหนือก็คงเป็นคนฉลาด มีบางกลุ่มที่อยากทำให้ประเทศของเขามีความหมาย เศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะวิเคราะห์ต่อไป

คุณวิชัย วรรณวิงศ์ กล่าวว่า บทเรียนจากเรื่องนี้ที่ภาคการเมืองไทยต้องดูคือ ความสามัคคีเป็นบ่อเกิดสำคัญของความอยู่รอดของชาติ